

Để viết tốt hơn các em cần phải luyện tập chăm chỉ cũng như tham khảo thêm ở các bài văn mẫu Viết thư cho bạn ở miền xa kể về nơi mình ở lớp 6 tại chuyên trang của chúng tôi. Nó sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức về Viết thư cho bạn ở miền xa kể về nơi mình ở lớp 6 ý nghĩa phong phú và những từ ngữ hay hơn để áp dụng vào bài làm của mình.

Dưới đây là một số bài văn Viết thư cho bạn ở miền xa kể về nơi mình ở lớp 6 ngắn gọn, có ý nghĩa nhất được chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo.

### **Bài văn Viết thư cho bạn ở miền xa kể về nơi mình ở số 1**

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016. A Châu thân mến!

Lời đầu thư mình không biết nói gì hơn ngoài lời chúc sức khỏe và may mắn bình an tới gia đình bạn. Mình xin chúc bạn luôn luôn xinh đẹp, tươi trẻ, mạnh khỏe và yêu đời.

A Châu này kể từ chuyến đi thực tế tại bản của bạn, mình đã thật sự mến bạn từ cái nhìn đầu tiên, một cô gái có mái tóc vàng hoe vì cháy nắng, đôi má ửng hồng và đôi mắt nâu to tròn. Mình mới nhìn mình đã có cảm tình rồi. Trong chuyến đi ấy quả thật nếu không có sự giúp đỡ của bạn và gia đình bạn thì đoàn thực tế của mình không thể trải qua những cuộc thực nghiệm dễ dàng và thành công như thế. Mặc dù hai đứa mình không được gần gũi gặp mặt nhau hàng ngày như trước nhưng mình luôn nhớ về bạn – một cô gái miền núi thân thương và triu mến.

Thời gian này đang sắp diễn ra kỳ Tết Nguyên Đán, không biết ở trên miền núi đón Tết như thế nào nhỉ? Nếu có cơ hội và điều kiện mình sẽ lên đó đón Tết cùng bạn trong thời gian không xa được không? Bạn sẽ đón tiếp người bạn gái hơi xấu tính này chứ? Còn về phía bạn nếu thu xếp được bạn có thể xuống đây thăm mình bất cứ lúc nào, mình hứa là mình sẽ đón tiếp bạn cẩn thận và chu đáo.

Tết Nguyên Đán ở quê mình cũng đẹp lắm A Châu à!. Ngày hôm nay mình đi học về, trong lòng không khỏi xốn xang và hạnh phúc khi nhìn thấy những biển quảng cáo ngập tràn hoa đào hoa mai và những bài học ý nghĩa về món quà Tết cho người thân của mình. Tết là đoàn tụ gia đình. Cả thành phố như được khoác lên mình bộ áo mới đón xuân vậy. Cái thời tiết se se lạnh mà nghĩ đến bánh Chung và tình cảm gia đình đã đủ để cho mình cảm thấy hạnh phúc và ấm áp lắm rồi. Mình muốn chia sẻ cảm xúc này với bạn. Trẻ con như chúng mình thì chỉ mong được nghỉ Tết sớm, người lớn thì cũng hân hoan không kém vì sắp có một dịp để gặp gỡ anh em bạn bè.

Bố mẹ mình đã chuẩn bị đồ Tết rồi đó. Những cuộn miến dài, những lát măng khô nom ngon lắm nhé. Không biết tết ở quê bạn thì ăn những món ăn nào và có gì hấp dẫn nhỉ? Bạn có được mừng tuổi một số tiền nho nhỏ từ người lớn không?. Vì là thời gian chuẩn bị để đón Tết cho nên đường phố nơi mình ở sạch sẽ đến lạ A Châu à. Cái cổng làng mà hàng ngày người ta vẫn hay dán những mẫu quảng cáo giờ đây được trang hoàng lại bằng cách xé hết những mẫu giấy lộn ngồn những chữ rối tinh rối mù và phết lên đó màu sơn vàng. Một người nghệ nhân tài hoa nào đó đã khéo léo vẽ lên đó những cảnh hoa đào, hai dòng chữ hai thư pháp hai bên cổng. Không chỉ vậy, từ tiệm cắt tóc cho đến tiệm ăn đều trang trí cho mình những hình ảnh về Tết và đặc biệt họ bắt đầu mở chương trình khuyến mại lớn để phục vụ khách hàng làm đẹp để đón Tết.

Đó là mình chưa kể hết những cô bán hàng rong như đang khăn trương tăng ca làm thêm để có thêm thu nhập lo cho cái Tết này, mới thứ, mọi cảnh vật, con người nơi đây đều trở nên nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Mình còn nhiều chuyện kể với bạn lắm nhưng trời khuya rồi, sáng mai mình phải thức dậy để đi học nữa nên cho mình dừng bút tại đây. Mình hứa thư sau mình sẽ nói chuyện với bạn nhiều hơn.

Luôn yêu mến và nhớ tới bạn Mai Phương

## **Bài văn Viết thư cho bạn ở miền xa kể về nơi mình ở số 2**

Bạn thân mến! Thế là chúng mình làm bạn với nhau được một năm rồi nhỉ. Nhưng thật tiếc là bạn chưa được về quê mình chơi. Mặc dù bây giờ đang mùa đông giá lạnh nhưng quê mình vẫn đẹp lắm.

Khi những chiếc lá xa cành, khi tiết trời se lạnh và những đám mây mùa hạ rủ nhau đi chơi xa... đó là lúc nàng Đông trở về. Nàng Đông không về đột ngột mà báo trước, có khi từ rất sớm để mọi người chuẩn bị. Khi nàng Thu ra đi, nàng Đông đến, thôn xóm có sự thay đổi. Khắp nơi khoác lên mình một cái áo mới màu xám. Bầu trời không còn những ánh nắng gay gắt nữa. Gió thổi về mang theo hơi lạnh. Đâu đâu cũng thấy sự xuất hiện của chị gió. Có khi còn nghe rõ bước đi của chị bay lượn vào trong nhà. Những con đường trong thôn lúc nào cũng xào xạc lá bay. Cây trong vườn như lạnh, đứng sát lại bên nhau. Có cây trợ trợ với cánh tay khẳng khiu vươn ra như anh vận động viên đang khởi động chuẩn bị vào cuộc thi. Từng nếp nhà muốn thu mình lại, nhỏ đi để bớt lạnh. Lũy tre đầu làng vì lạnh mà gàn gửi nhau thêm. Chúng bên nhau, cùng đu đưa và tâm sự. Xa xa, cánh đồng làng mùa đông vẫn trải dài một màu xanh, đẹp lạ lùng. Mặc cho giá rét, những cây hoa mai vẫn dũng cảm vươn lên mạnh mẽ. Vắng nhất là những tiếng chim mùa đông trốn đi đâu hết, để lại không gian cao rộng, mênh mông. ..

Mùa đông làm cho cuộc sống con người như hiền hòa hơn, không dịu dàng vào mùa thu, sôi động như mùa hạ, tràn trề như mùa xuân mà điềm tĩnh như thường. Lạnh cũng gắn kết con người lại gần nhau hơn. Sáng sáng, tỉnh giấc bao giờ cũng bắt đầu bằng một cốc nước nóng. Áp nó lên má, để hơi toả lên mặt, lên mặt thật dễ chịu và vừa tỉnh ngủ. Trời mùa đông bị thần thời gian kéo ngắn lại nên ai ra ngoài cũng có cảm giác vừa mới thôi đã trở về. Mọi người trong nhà thấy vui hơn vì lại quây quần với nhau bên mâm cơm sốt dẻo. Mùa đông, vui nhất là học sinh đến trường, được khoe với nhau những chiếc áo ấm thật đẹp, thật rực rỡ. Nhìn những em nhỏ áo quần ấm áp, chạy nhảy ngoài sân trông nặng nề, chậm chạp như những chú gấu dễ thương. Những người già ngồi trong nhà đàm đạo, uống những li trà nóng. Cuộc sống cứ như thế diễn ra, dường như thấy bình tĩnh hơn, không vội vàng gấp gáp. Con người tự lắng mình lại để chiêm nghiệm, suy nghĩ.

Bạn thấy không, tuy mùa đông đã về, tuy khắp nơi ngập tràn hơi lạnh nhưng làng quê mình vẫn đẹp. Đẹp bởi cuộc sống nơi đây bình yên và giản dị. Dù có đi đâu xa mình cũng không thể quên được những ngày đông lạnh giá này, nhất là những lúc được ở bên gia đình.

### **Bài văn Viết thư cho bạn ở miền xa kể về nơi mình ở số 3**

Trang thân mến! Mình là Huyền đây. Dạo này bạn có khỏe không? Hà Nội đã vào đông rồi Trang à. Những cơn gió đã thổi nhiều về phía hiên nhà mình, lạnh lắm. Mùa đông năm nay đến muộn, nhưng đến rồi thì dấu ấn của nó thật mạnh mẽ.

Chắc giờ này, ở thành phố xinh đẹp mang tên Bác Hồ kính yêu, những tia nắng ấm áp đang chiếu xuống làn nước trong xanh, vui đùa với làn gió nhẹ, sưởi ấm cho những khóm hoa tươi rực rỡ sắc màu. Và bạn, chắc bạn đang dạo qua những khu vườn trên chiếc xe đạp nhỏ để đến chợ Bến Thành mua rau củ tươi ngon hằng ngày trong một thời tiết ấm áp. Còn ở đây, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 6 đến 9 độ thôi. Vì thời tiết lạnh nên trường đã cho chúng mình nghỉ học. Ở nhà buồn nên mình đã viết lá thư này cho bạn.

Mấy hôm nay, những cơn mưa phùn đã thay thế cho ánh nắng ấm áp. Tiếng mưa, gió rít bên ngoài cửa sổ đã thay thế tiếng chim hót líu lo mỗi sáng mình thức dậy. Không khí rất ẩm ướt và còn lạnh lẽo.

Bạn sẽ không thể tưởng tượng được thời tiết ở nơi đây lạnh đến thế nào đâu! Mỗi khi mình ra đường, hai bàn tay mình như muốn đóng băng lại vậy. Còn mũi mình luôn đỏ lên và cả đôi chân mình nữa, nó cứ cứng đơ và như không muốn di chuyển. Vì thế, mình luôn mặc nhiều áo và trang bị những phụ kiện cần thiết để chống chọi với cái lạnh như cắt da, cắt thịt của thời tiết.

Đường phố trơn và lúc nào cũng chỉ lác đác vài bóng người. Trang có nhớ đứa em nghịch ngợm của mình không? Mỗi khi bạn đến nhà mình chơi, nó luôn là người quậy phá hai chúng mình, khi học bài và cả khi trò chuyện nữa. Nhưng dạo này, thời tiết thay đổi làm nó bị ốm. Gia đình mình buồn hẳn đi. Còn mình, vào những ngày lạnh giá như thế này, mình thường nằm cuộn tròn trong chăn để chơi máy tính, học bài và chuẩn bị bài mới. Hết như một chú mèo lười ấy Trang ạ.